



ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา
โครงการส่งเสริมการจัดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษา ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และมีผลงานตรงตามข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยติดต่อขอรับข้อกำหนด (TOR) ได้ที่ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และให้ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงพร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติ ประสบการณ์และผลงานการทำงาน หนังสือจดทะเบียนรับรองการจดทะเบียนที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และหนังสือการจดทะเบียนรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลังตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. เป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเคยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้กับหน่วยงานราชการ

๓. บุคลากรหลักของที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ ผู้จัดการโครงการต้องเป็นพนักงานประจำของที่ปรึกษา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือวิทยาศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และมีประสบการณ์ในการจัดทำมาตรฐานหรือเป็นที่ปรึกษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย มาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๓.๒ ที่ปรึกษาหลักของโครงการอย่างน้อย ๒ คน ต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ในการจัดทำมาตรฐานหรือเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๓ ไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทำงานราชการ

โดยให้ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเชิญที่ปรึกษาเพื่อยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคาตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชัยธนา ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน